
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี ๒๕64 
ครั้งที่ 1/๒๕๖4 

วันศุกร์ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

----------------------------------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
     1) นายเสน่ห์   บุญน้อย  ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  

2) นายวีรพล  สุทธิเพชร ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
3) นายชาตรี  หลีเจี้ย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
4) นายนพพร       ชนะภัย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
5) นายสมคิด  หมื่นกล้า ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
6) นายนิกร   ทองลิ่ม  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
7) นายอุดม   ตันเก่ง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 
8) นายนพดล  นพฤทธิ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 
9) นายสมญา  นพฤทธิ์  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 

     10) นางสาวเบญจมาศ ตันเก่ง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒ 
     11) นายสมชาย        ชูเหล็ก  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 2 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นายสวัสดิ์  ตันเก่ง  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
2) นายกิตติพงศ ์  กิจภูวดล ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
3) นายสิริธร  บัวแก้ว  ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
4) นายจุฬา   เทียนครบ ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
5) นางสาววลัยลักษณ์ โสภณพิเชษ ต าแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
6) นายสุขเกษม             สมบัติ  ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล 

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
7) นางประทิพย์  ศรีสมทรง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
8) นายสามารถ    ภักดีรัตน์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9)  นายประจิม           ถั่วทอง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
10)   นางชนิดา   ทองลิ้ม  ต าแหน่ง  ครู รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
11) นายกมล   สุขเกษม  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประปาช านาญงาน 
12) นางสาวศริญญา กุลวิจิตรรังสี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
13)   นางสาวจารุวรรณ คุ้มทรัพย์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 

/เริ่มประชุมเวลา... 
 



๒ 

 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น.   
นายสุขเกษม สมบัติ เรียนประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
รองปลัดฯ รก.ปลัดเทศบาล ตามที่เทศบาลต าบลคึกคักได้มีหนังสือถึงนายอ าเภอตะกั่วป่าเพ่ือขออนุญาตเปิด  
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 

2564 ตามหนังสือเทศบาลต าบลคึกคักที่ พง 52401/62 ลงวันที่ 19 
มกราคม 2564 และนายอ าเภอตะกั่วป่าได้อนุญาตให้เทศบาลต าบลคึกคัก
เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 
ตามหนังสืออ าเภอตะกั่วป่าที่ พง 0023.11/169 ลงวันที่ 21 มกราคม 
2564 โดยได้มีประกาศอ าเภอตะกั่วป่าเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
คึกคัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 
2564 ก าหนดให้เปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มีก าหนด 
15 วัน ซึ่งประธานสภาได้นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 
น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก บัดนี้ถึงเวลาประชุมแล้ว มีสมาชิก
สภาที่มาประชุมและได้ลงชื่อไว้แล้ว จ านวน 10 ท่าน จากสมาชิกสภา
ทั้งหมด 11 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญประธานสภาเทศบาลต าบล
คึกคักจุดธูปเทียน ณ โต๊ะหมู่บูชาและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไปครับ เชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นายเสน่ห์ บุญน้อย   - ไม่มี- 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4                
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  

นายเสน่ห์ บุญน้อย ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เชิญท่าน

เลขานุการสภาฯครับ 
นายสุขเกษม สมบัติ ขออนุญาตท่านประธานครับ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2563 เวลา  
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัด

พังงา ซ่ึงรายงานการประชุมได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯทุกท่านไปแล้วนะครับ 
รายงานการประชุมที่ผ่านมานะครับ มีทั้งหมด 33 หน้า ถ้ามีท่านใดขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง ท่านสมาชิกสภา หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก็ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงได้นะครับ ถ้าการพิมพ์ไม่ถูกต้อง ผิดพลาดคลาดเคลื่อน นะครับ 
ในหน้าที่ 1 นะครับผู้มาประชุม จ านวน 11 ท่าน  ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 
13 ท่าน ในส่วนนี้มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ต่อไป หน้าที่ 2 ไป
ดูระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตั้งแต่หน้าที่ 2            
ถึงหน้าที่ 16 และระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 



๓ 

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563  ตั้งแต่
หน้าที่ 16 ถึงหน้าที่ 18 มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ ถ้าไม่มี 
ต่อไประเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถามไม่มี  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่
คณะกรรมการ ที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5
ญัตติเสนอใหม่ นะครับ 5.1  ญัตติพิจารณาเสนอการตั้งชื่อสถานศึกษา 
(โรงเรียน)ในสังกัดเทศบาลต าบลคึกคัก ตั้งแต่หน้าที่ 18 ถึงหน้าที่ 22  ซึ่ง
มติที่ประชุมในครั้งนั้นมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นชอบ 11 
เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ระเบียบวารที่ 5.2 รายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลคึกคัก ประจ าปี
งบประมาณ 2563  ตั้งแต่หน้าที่ 22 ถึงหน้าที่ 25 ส าหรับมติที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลคึกคัก มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นชอบ 11 
เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี ต่อไประเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ
ตั้งแต่หน้าที่ 25 - 33 มีท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับ ถ้าไม่มีขอ
เชิญประธานสภาฯ ขอมติในที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
ผ่านมาครับ 

นายเสน่ห์ บุญน้อย ครับยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก คึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  
 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ ท่านใดเห็นชอบรับรอง

รายงานการประชุม โปรดยกมือขึ้นครับ 
นายสุขเกษม สมบัติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ 2 ด้วย 
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล คะแนนเสียงเอกฉันท์ 11 เสียง ไม่เห็นชอบและไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง  
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ไม่มีครับ เนื่องจากก่อนที่จะมีการออกเสียงรับรองรายงานการประชุมมี

สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้ามาในห้องประชุมและได้ลงชื่อเรียบร้อยแล้วอีก 1 
ท่าน คือ นายวีรพล สุทธิ เพชร  รองประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลด าเนินการประชุมในระเบียบวาระต่อไป เชิญครับ 

 

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคักมีมติเห็นชอบและรับรอง รายงานการประชุมสภา
เทศบาลต าบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2563 เม่ือวันที่ 23 
ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ (รับรอง จ านวน 11 เสียง /ไม่
รับรอง – เสียง/ งดออกเสียง –เสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องด่วนพิจารณา 
 ------------ไม่มี------------ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  ญัตติค้างพิจารณา 
 ------------ไม่มี------------ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  ญัตติเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อประปา (เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว ข้างสะพานคึกคัก หมู่ที่ 4 
งบประมาณ 259,500.00 บาท (กองช่าง)    



๔ 

 

- เปลี่ยนแปลงปริมาณและลักษณะท่อประปาจากเดิมท่อประปา (เหล็ก) 
ขนาด 8 นิ้ว เป็นท่อประปา PE ขนาด 225 มม. พร้อมอุปกรณ์ท่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคึกคักก าหนด 
- เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณจากเดิม วงเงินงบประมาณเดิมเป็นเงิน  
259,500.00 บาท วงเงินงบประมาณใหม่เป็นเงิน  83,000 บาท 
- ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบล
คึกคักสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
ข้อระเบียบกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  

นายเสน่ห์ บุญน้อย   ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ท่อประปา (เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว ข้างสะพานคึกคัก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 

259,500.00 บาท ขอมอบให้ท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
นายสวัสดิ์ ตันเก่ง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา และ 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบล

คึกคัก ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา (เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว ข้างสะพาน
คึกคัก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 259,500.00 บาท ขอมอบให้ นายประจิม                 
ถั่วทอง ผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายประจิม ถั่วทอง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายนายประจิม ถั่วทอง ผู้อ านวยการกองช่าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา (เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว ข้างสะพานคึกคัก 
หมู่ที่ 4 งบประมาณเดิม 259,500.00 บาท เปลี่ยนแปลงปริมาณและ
ลักษณะท่อประปาจากเดิมท่อประปา (เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว เป็นท่อประปา PE 
ขนาด 225 มม. พร้อมอุปกรณ์ท่อ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ต าบลคึกคักก าหนด เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณจากเดิม วงเงิน
งบประมาณเดิมเป็นเงิน  259,500.00 บาท วงเงินงบประมาณใหม่เป็นเงิน  
83,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ สืบเนื่องจากเนื่องจาก เทศบาลต าบล
คึกคักได้รับแจ้งการพิจารณาการขออนุญาตยึดเกาะตอม่อสะพาน คสล. 
คลองคึกคัก จากส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โดยมี
ข้อเสนอแนะ 3 ประเด็นดังนี้  

 1) ได้พิจารณาการขออนุญาตแล้ว พบว่า การขออนุญาตด าเนินการใดๆ ใน
เขตทางหลวงนั้นผู้ขออนุญาตต้องขออนุญาตผ่านทางหน่วยงานในพ้ืนที่ หรือ
ในระหว่างการก่อสร้างให้ด าเนินการ ผ่านโครงการฯก่อสร้าง ผ่านมายัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆของกรมทางหลวง เป็นล าดับขั้นตอนต่อไป 

 2) ได้พิจารณาจากรูปถ่ายบริเวณสะพานที่ส่งมานั้น จะเห็นได้ว่าท่อประปามี
โครงสร้างเพ่ือรองรับโดยไม่ต้องยึดเกาะกับสะพานอยู่แล้ว ถ้าหากมีพ้ืนที่



๕ 

 

เพียงพอต่อการท าโครงสร้างดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องมีการยึดเกาะกับ
สะพานนี้ 

 3) ทั้งนี้  หากมีความจ าเป็นต้องมีการยึดเกาะสะพาน ได้พิจารณาแบบ
เบื้องต้นแล้วพบว่า มีการยึดเกาะโครงเหล็กรับท่อประปา ขนาด 8 นิ้ว กับ
เสาตอม่อสะพาน ซึ่งการวางโครงสร้างและท่อประปาดังกล่าวจะท าให้
ประสิทธิภาพในการรับน้ าของสะพานลดลงและมีลักษณะการวางขวางทางน้ า 
จึงมีความเห็นเบื้องต้นให้ด าเนินการท าโครงเหล็กเพ่ือยึดเกาะกับด้านข้างของ
คานสะพาน (Cap Beam) จะมีความเหมาะสมมากกว่า ในการนี้ กรมทาง
หลวงจึงเห็นควรให้เทศบาลต าบลคึกคักด าเนินการแก้ไขรูปแบบ โดยไม่ต้อง
ยึดเกาะกับสะพาน กองช่าง เทศบาลต าบลคึกคัก จึงได้ท าการส ารวจ 
ออกแบบ จัดท าแบบรูปรายการ และประมาณราคาใหม่ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดท าโครงการต่อไปได้โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและ
ปริมาณงานโครงการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อประปา หมู่ที่ 4 เทศบาลต าบลคึกคัก งบประมาณ 83 ,000.00 บาท 
(แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน ท่อประปา PE ขนาด 225 มม. 
พร้อมอุปกรณ์ท่อ ข้างสะพานคึกคัก หมู่ที่ 4 รายละเอียดที่ออกแบบใหม่คือ
ท าการขุดดินบริเวณแนวเขตทางในคลองคึกคัก ลึกเฉลี่ยประมาณ 1 เมตร
ครึ่ง แล้วเดินท่อเชื่อมประสานระหว่างท่อเดิมโดยใช้สตับเอ็นในการเชื่อม
ประสาน ส าหรับรายการมีท้ังหมด 17 รายการ  
1.ท่อ HDPE 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. PN 6 จ านวน 42 เมตร 
2.Stubend HDPE ชั้น PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. จ านวน 2 ชุด 
3.ดินขุดตัด จ านวน 84 ลูกบาศก์เมตร 
4.ดินตักฝังกลบ จ านวน 1.73  ลูกบาศก์เมตร 
5.หน้าแปลนเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 10 k จ านวน 2 อัน 

 6.ปะเก็นยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว จ านวน 2 แผ่น 
 7.น๊อต-สกรู ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว / 4 นิ้ว จ านวน 16 ชุด 
 8.ข้องอ 45 HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 
 9.สามทางลด HDPE ชั้น PN 6 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 225/110 มม. 

จ านวน 1 ตัว 
 10.ข้อสั้นหน้าจาน PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 
 11.ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน 1 เส้น 
 12.สามทาง PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน 1 อัน 
 13.Stubend HDPE ชั้น PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. จ านวน 1 ชุด 
 14.หน้าแปลนเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน 2 อัน 
 15.ปะเก็นยาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน 1 แผ่น 
 16.น๊อต-สกรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว/ 4 นิ้ว จ านวน 8 ชุด 
 17.ค่าแรงข้อต่อ - อุปกรณ์ 30 % ของค่าวัสดุ จ านวน 1 งาน เป็นเงิน  

83,000 บาท ขอบคุณครับ 
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นายสุขเกษม สมบัติ ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเติมจากที่ผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงให้ที่ประชุมแห่ง 
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล นี้ทราบส าหรับการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ โครงการ 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา (เหล็ก) ขนาด 8 นิ้ว ข้างสะพานคึกคัก หมู่ที่ 4 

งบประมาณ 259,500.00 บาท ซึ่งการขอเปลี่ยนแปลงด าเนินการดังกล่าว
สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
ไปแล้วในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม พ.ศ.2563 ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ บุญน้อย ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5 5.1 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา (เหล็ก) ขนาด 8 

นิ้ว ข้างสะพานคึกคัก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 259,500.00 บาท  
- เปลี่ยนแปลงปริมาณและลักษณะท่อประปาจากเดิมท่อประปา (เหล็ก) 
ขนาด 8 นิ้ว เป็นท่อประปา PE ขนาด 225 มม. พร้อมอุปกรณ์ท่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคึกคักก าหนด 
- เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณจากเดิม วงเงินงบประมาณเดิมเป็นเงิน  
259,500.00 บาท วงเงินงบประมาณใหม่เป็นเงิน  83,000 บาท มีใครจะ
เสนอแนะ หรือความเห็นเพ่ิมเติมเชิญครับ ถ้าไม่มี ขอมติครับ ท่านใดอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการดังกล่าว โปรดยกมือขึ้นด้วยครับ 

นายสุขเกษม สมบัติ ที่ประชุมมีมตอินุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติ 11 เสียง ไม่อนุมัต ิ
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล ไม่มี งดออกเสียง ไม่มีครับ เชิญท่านประธานสภาด าเนินการประชุมใน 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ระเบียบวาระที่ 5.2 ต่อไป เชิญครับ   

มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาข้างสะพานคึกคัก หมู่ที่ 4 ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท ์อนุมัติ 11 เสียง / ไม่อนุมติ – เสียง /งดออกเสียง – เสียง     

 

5.2 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  งบประมาณ8,232,000.00 บาท 

นายเสน่ห์ บุญน้อย ญัตติเสนอใหม่ ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่  5 และหมู่ที่  6  งบประมาณ

8,232,000.00 บาท เชิญท่านนายกครับ 
นายสวัสดิ์ ตันเก่ง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา และ 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบล

คึกคัก ส าหรับญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  งบประมาณเดิม
8 ,232 ,000.00 บาท เปลี่ยนแปลงปริมาณจากเดิม 5,020 เมตร                    
เป็นปรับปรุงท่อเมนประปา ชนิด PE ขนาด 110 มม. ระยะทาง 4,914 
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เมตร ขนาด 160 มม. ระยะทาง 2,876 เมตรพร้อมอุปกรณ์ท่อ  
เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณจากเดิม วงเงินงบประมาณเดิมเป็นเงิน  
8,232,000.00 บาท วงเงินงบประมาณใหม่เป็นเงิน  6,355,600 บาท
กระผมขอมอบให้ ผู้อ านวยการกองช่าง นะครับ 

นายประจิม ถั่วทอง   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายนายประจิม ถั่วทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 

ขออนุญาตชี้แจง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา กม.ที่ 792+250 
ถึง กม.ที่ 794+760 หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 6 เนื่องด้วย สถานที่ก่อสร้างที่ก าลัง
ด าเนินการก่อสร้าง ได้มีการเปลี่ยนแปลง แนววางท่อ ขนาดท่อเมน ประตูน้ า 
และอุปกรณ์ประกอบท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค 
และมีการเชื่อมต่อท่อเมนจ่ายน้ าให้ผู้ใช้น้ าทุกครัวเรือนที่ใช้อยู่เดิม รวมถึงที่
ก าลังก่อสร้างอาคารใหม่ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และมีความ
คุ้มค่า ท าให้ต้องมีการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข แบบรูปรายการ ปริมาณงาน 
และราคา เพ่ือให้มีความเหมาะสมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  โครงการ
ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 8,232,000.00 
บาท ปริมาณงาน ปรับปรุงท่อเมนประปา ชนิด PE ขนาด 110 มม. 
ระยะทาง 4,914 เมตร ขนาด 160 มม. ระยะทาง 2,876 เมตร พร้อม
อุปกรณ์ท่อ บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่าง กม.792+250 ถึง กม.
794+760 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลคึกคักก าหนด 
โครงการเดิมท่อขนาด 8 นิ้ว ตลอดสายและมีการส ารวจจริง ปรากฎว่ายังมี
การใช้สองรูปแบบ คือประปาส่วนภูมิภาคและประปาของเทศบาล ท่อเมนที่
ออกมาจาก 6 นิ้ว แต่ที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลไปเมื่อครั้งก่อนเป็น
ขนาด 8 นิ้ว จึงต้องมีการออกแบบท่อเมนประปาเป็นสองรูปแบบ เมนหลัก 
6 นิ้ว 160 มม.และเดินขนาบคู่ด้วยท่อ 4 นิ้ว 110 มม. ไปจนถึงซอยตาเชย
ตาม กม. ที่ระบุ และรายละเอียดในโครงการนี้คือ 1.ประตูน้ าใต้ดิน 2.ท่อ
ดับเพลิง อย่างเช่นเมื่อถึงจุดชุมชน ตลาด ร้านอาหาร เป็นต้นก็จะใส่ท่อ
ดับเพลิง ท่อดับเพลิงมีประโยชน์หลายด้าน เมื่อมีภัยก็สามารถต่อสายน้ าได้
เลย สามารถใช้ในการท าความสะอาดท่อ ส่วนการเชื่อมระหว่างท่อเมน จะมี
ท่อเมนหลักเชื่อมเป็นช่วงๆ รายละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้ในประมาณราคา 
1.ปรับปรุงท่อเมน PE งบประมาณ 6,157,676.80 บาท 2.เครื่องเชื่อมท่อ 
HDPE กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 90-315 มม. งบประมาณ 197,950 บาท รวม
ค่าก่อสร้าง 6,355,600 บาท รายการของปรับปรุงท่อเมน PE จ านวน 31 
รายการ โครงการนี้ใส่มาตรวัดน้ าไว้ด้วยโดยจะท าบัญชีผู้ใช้น้ า หลังไหนมีการ
ใช้ก็จะเปลี่ยนมาตรวัดน้ าให้ส ารวจจริงทั้งที่ใช้เดิมและก่อสร้างอยู่ใหม่  อีก
รายการคือรายการครุภัณฑ์ เครื่องเชื่อมท่อ HDPE กึ่งอัตโนมัติ ขนาด 90-
315 มม. จ านวน 1 ชุด จ าเป็นต้องมีเครื่องเชื่อมท่อเนื่องจากเวลาซ่อมแซม
จะมีความง่ายขึ้น ขอบคุณครับ 

 
 



๘ 

 

นายสุขเกษม สมบัติ ขออนุญาตท่านประธาน ชี้แจงเพ่ิมเติม ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจง  
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล ให้ที่ประชุมทราบ ส าหรับญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  งบประมาณ 

เดิม 8,232,000.00 บาท วงเงินงบประมาณใหม่เป็นเงิน  6,355,600 
บาท การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงสามารถด าเนินการได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งโครงการดังกล่าวเคยได้รับ
อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลคึกคักสมัย
สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ บุญน้อย ยังอยู่ในระเบียบว่าระท่ี 5 5.2 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ชี้แจง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่  5 และหมู่ที่  6  

งบประมาณเดิม 8,232,000.00 บาท วงเงินงบประมาณใหม่เป็นเงิน  
6,355,600 บาท มีใครจะเสนอแนะ เชิญครับ 

นายชาตรี หลีเจี้ย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขตท่ี 1 ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล

คึกคัก เขตที่ 1 ส าหรับผมขอปรึกษาหารือในเรื่องของการอนุมัติเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตามที่
ท่านผู้อ านวยการกองช่างได้อธิบายในรายละเอียดแล้วนั้น ส าหรับในโครงการ
นี้ผมมีข้อซักถามคือ 1.ในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้ในรอบการ
ประชุมสภารอบท่ีแล้วซึ่งรายละเอียดต่างๆไม่มีในแบบแปลน ซึ่งอนุมัติไปเมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 และวันนี้วันที่ 29 มกราคม 2564 รวมเวลาแล้ว
ประมาณ 5 เดือน ในความคิดของผมคิดว่าล่าช้าไปหน่อยในการเขียนแบบ
แปลนซึ่งตัวกระผมก็เข้าใจว่าระเบียบในการท างานมีจ านวนมากแต่ถ้าเร็วกว่า
นี้น่าจะดีขึ้น ในส่วนของการออกแบบแปลนล่าช้าเมื่อเข้าสภาแล้วการแก้ไข
จะล าบากมากกว่า ถ้ามีข้อไหนผิดพลาดการประชุมแต่ละครั้งต้องใช้เวลาใน
การเสนอไปยังอ าเภอและจังหวัดท าให้เกิดความล่าช้า ถ้ามีการเขียนแบบที่
เร็วขึ้น การแก้ไขต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆให้เหมาะสม เพ่ืองานจะได้
ลุล่วงให้เร็วกว่านี้ 2.จากเดิม งบประมาณ 8,232,000.00 บาท ปริมาณ
ท่อ 8 นิ้ว ผมได้มองถึงในกรณีที่ต าบลคึกคักเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ปริมาณ 
จ านวน บ้านเรือน ผู้ใช้น้ าในอนาคตมากขึ้น แต่ในขณะนี้ในการออกแบบมี
การปรับลดผมมองว่าในอนาคตน้ าจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อเรามี
การที่จะท าโครงการผ่านไปแล้ว ซึ่งอยู่ในการปรับผิวจราจรทั้งหมด เราก้ไม่
สามารถปรับปรุงตัวนี้ได้เลย จากการออกแบบตามที่ผู้อ านวยการกองช่าง
บอกว่าจุดเดิมมาเชื่อมต่อ 6 นิ้ว แต่ผมมองว่าถ้าเราวาง 8 นิ้ว แล้วมา
ลดหย่อนตรงสะพานหรือคลองบางเนียง จุดที่เจาะประมาณ 100 เมตร จาก
จุดเดิมเมื่อน ามาลดแล้วผมมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งว่ากรณีที่น้ าไม่พอใช้เราจะ
ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้ว แต่ถ้าเราวาง 8 นิ้ว จุดที่จะออกจากอาคารผลิต



๙ 

 

น้ ามายังท่อ 8 นิ้ว ก็สามารถที่จะรื้อได้เพราะเป็นถนนซอย ถ้าเราเห็นชอบ
แล้วทั้งหมด เราก็ไม่สามารถที่จะจัดซื้อจัดจ้างได้ในช่วง 3 เดือนที่จะถึงนี้ 
โครงการที่อนุมัติจากสภาวันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะท าได้ แต่ถ้าเพ่ือนสมาชิก
เห็นด้วยว่ามีการแก้ไขในโครงการนี้ก็สามารถไปค้างในญัติพิจารณา และ
น าไปพิจารณาในตอนเปิดสภาในรอบต่อไป ล าดับถัดไปคือจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างท่อเมนสองฝั่ง มาพิจารณาว่าน่าจะอยู่ที่คลองบางเนียง แต่เห็นแล้ว
ว่าเส้นประไม่มีขอค าชี้แจงจากท่านผู้อ านวยการกองช่างด้วย ขอบคุณครับ 

นายประจิม ถั่วทอง   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายนายประจิม ถั่วทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 

ขออนุญาตชี้แจงเรื่องของระบบประปาถ้าเจาะลึกไปในเรื่องของการออกแบบ 
จริงๆก็ต้องมาจากฐานข้อมูลเดิม เช่นผู้ใช้น้ า 100 คน ทางระบบจะค านวณ
เผื่อไป 10 – 20 ปีว่าการเพ่ิมข้ึนของประชากรปีละกี่เปอร์เซ็นต์ เช่นอีก 10 
ปีเพ่ิมจาก 100 คน เป็น 200 คน จากการส ารวจนี้น าไปสู่การออกแบบ
ระบบประปาระบบประปาน่าจะอยู่ที่ 30 คิว และน าไปค านวณถึงการเจาะ
บ่อบาดานว่าสามารถสูบขึ้นมาผลิตน้ าได้เพียงพอหรือไม่แต่ของเทศบาลต าบล
คึกคักจะใช้ประปาผิวดินทั้งหมด ซึ่งผมต้องค านวณจากปริมาณน้ าผิวดินว่า
สามารถผลิตน้ าเพียงพอหรือไม่ในการผลิตน้ าในแต่ละวันต่อคิว ต่อชั่วโมง ต่อ
วัน ในระบบที่วางไว้แล้ว 30 คิว ท่อที่ออกมาจากระบบประปาขณะนี้ 6 นิ้ว 
ถ้า 45 คิว จึงจะออกมา 8 นิ้ว หากในอนาคตมีผู้ต้องการใช้น้ าเพ่ิม และ
แหล่งน้ าเพียงพอก็สามารถเพ่ิมระบบประปาขึ้นมาได้แต่ต้องมองไปถึงการ
จ่ายน้ าที่มีแรงดันในส่วนของท่อประปาใต้ถนนเริ่มต้นจากหน้าบิ้วแฟคทอรี่
ผ่านมายังแถวหนองมูลตะกั่วมีท่อลอดเชื่อมต่อหนึ่งจุด จุดที่สองใต้สะพาน
คลองบางเนียงเป็นท่อเหล็กสภาพยังดี 4 นิ้ว จึงใช้ตรงนั้นเป็นของเดิมในการ
เชื่อมต่อ และอีกจุดเชื่อมท่อ 6 นิ้วประมาณแถว TOT จุดเชื่อมต่อแต่ละจุด
จะใส่ประตูน้ าทั้งหมด และหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง จะมี
คณะกรรมการแบบรูปรายการขึ้นมา 1 ชุดเพ่ือพิจารณาแบบแปลน ใน
ขั้นตอนของคณะกรรมการอีกครั้ง ปริมาณงานก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของ
แบบ จุดเชื่อมต่อน่าจะอยู่ที่ประมาณ 500 เมตร 800 เมตร 900 เมตรจาก
ระบบประปาถึง TOT จาก TOT ไปถึงบางเนียงประมาณ 700 – 800เมตร
ยาวไปถึงซอยปากคลองหรือซอยตาเชย มีหัวดับเพลิงจุดสุดท้ายเพ่ือที่จะไว้
ทดสอบน้ า และไว้ท าความสะอาดท่อ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ บุญน้อย ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5 5.2 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค า 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ชี้แจง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่  5 และหมู่ที่  6  

งบประมาณเดิม 8,232,000.00 บาท วงเงินงบประมาณใหม่เป็นเงิน  
6,355,600 บาท มีใครจะเสนอแนะ ถ้าไม่มี ขอมติครับ ท่านใดอนุมัติโปรด
ยกมือขึ้นด้วยครับ ท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือขึ้นด้วยครับ ท่านใดงดออก
เสียงโปรดยกมือขึ้นด้วยครับ 

 
 



๑๐ 

 

นายสุขเกษม สมบัติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล 1 เสียง เชิญท่านประธานสภาด าเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี 5.3  
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ต่อไป เชิญครับ   
มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6ด้วยคะแนนเสียง 10 
เสียง / ไม่อนุมติ – เสียง / งดออกเสียง 1 เสียง     

5.3 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา งบประมาณ 
312,400 บาท                  

 นายเสน่ห์ บุญน้อย   ญัตติเสนอใหม่ ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

งบประมาณ 312,400 บาท ขอเชิญท่านนายกครับ 
นายสวัสดิ์ ตันเก่ง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา และ 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบล

คึกคัก ส าหรับญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
งบประมาณ 312,400 บาท ขอมอบให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงให้ที่
ประชุมทราบ ขอบคุณครับ                              

นายประจิม ถั่วทอง   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายนายประจิม ถั่วทอง ผู้อ านวยการกองช่าง

ส าหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
งบประมาณ 312 ,400 บาท สืบเนื่องมาจากการขยายผิวจราจร ตาม
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า – อ.ท้ายเหมือง 
ตอน บ้านบางสัก – บ้านเขาหลัก ระหว่าง กม.776+700.000 – กม.
797+062.000 ระยะทางยาวประมาณ 20.362 กิโลเมตร ท าให้ต้องมี
การย้ายแนวท่อเมนประปาที่ติดขัดการก่อสร้าง เพ่ือด าเนินการปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติท าให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้ าอุปโภค – บริโภค ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยท าการซ่อมแซมพร้อมขุดย้ายแนวท่อประปา 
ดังนี้ 1. ซ่อมแซมขุดปรับลดระดับท่อประปา PE ขนาด 160 มม. ทางเข้า
บ้านพักบางขยะ หมู่ที่ 2 
2. ซ่อมแซมท่อประปา PE ขนาด 160 มม. หน้าร้านอาหารครัวผู้พัน หมู่ที่ 2 
3. ซ่อมแซมระบบประปา พร้อมย้ายท่อประปา PE ขนาด 160 มม. ของ
ระบบประปาผิวดินวัดคมนียเขต หมู่ที่ 4 
4. ซ่อมแซมย้ายปรับลดระดับท่อประปา PE ขนาด 160 มม. หน้าบ้านคุณ
สาธร หมู่ที่ 4 ตามรายการและรายละเอียดที่เทศบาลต าบลคึกคักก าหนด ใน
ส่วนของการชี้แจงรายละเอียดผมจะให้นายกมล สุขเกษม เจ้าพนักงาน
ประปาเป็นผู้ชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 



๑๑ 

 

นายกมล สุขเกษม   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
เจ้าพนักงานประปา ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายกมล สุขเกษม เจ้าพนักงานประปา ครับ 

จุดที่ 1 ซ่อมแซมขุดปรับลดระดับท่อประปา PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม.
ทางเข้าบ้านพักบางขยะ หมู่ที่ 2 ตามรายละเอียดคือ 1.ท่อ PE 100 PN 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. จ านวน 17 เมตร 2.ค่าเชื่อมท่อ PE 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. จ านวน 11 จุด 3.ค่าขุดรื้อปรับลดระดับ-กลบ 
ซ่อมแซมท่อประปา PE เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 160 มม. จ านวน 170 
เมตร ส่วนตรงบริเวณหน้าครัวผู้พันมีสตับเอ็น ชุดคู่เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 
มม. จ านวน 6 ชุด น็อตหัวเหลี่ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว 5 นิ้ว 
จ านวน 28 กก. ปะเก็นยางหน้าแปลน เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. จ านวน 
12 อัน เพ่ิมเข้ามา จุดที่ 3 ซ่อมแซมระบบประปาพร้อมย้ายท่อประปา PE 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรงข้ามอนามัย บริเวณวัดคมนียเขต หมู่ที่ 4 ท่อ 
PE 100 PN 6 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. จ านวน 57 เมตร 

                   ค่าเชื่อมท่อ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. จ านวน 25 จุด ค่าขุดรื้อปรับ
ย้ายท่อ จ านวน 570 เมตร จุดที่ 4 ซ่อมแซมย้ายปรับลดระดับท่อประปา 
PE ขนาด 160 มม. หน้าบ้านคุณสาธร หมู่ที่ 4 ท่อ PE 100 PN 6 ขนาด 
เส้ นผ่ าศู นย์ กลาง  160 มม .  จ านวน  18 เมตร  ค่ า เชื่ อมท่ อ  PE 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม.  จ านวน 15 จุด  ค่าขุดย้ายท่อปรับลดระดับ 
กลบ จ านวน 180 เมตร ขอบคุณครับ 

นายสุขเกษม สมบัติ ขออนุญาตท่านประธาน ชี้แจงเพ่ิมเติม ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างและ  
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล เจ้าพนักงานประปาได้ชี้แจง ให้ที่ประชุมทราบ ส าหรับญัตติเสนอพิจารณาขอ 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 

ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา งบประมาณ 312 ,400 บาท ซึ่งสามารถ
กระท าได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 87 ทุก
วันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ
รายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุน
ส ารองเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
ได้ กรณีดังต่อไปนี้ (2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมี
ความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารอง เงินสะสม
เฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัด



๑๒ 

 

ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
2.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2562  
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใดๆ ใน
เขตเทศบาลดังต่อไปนี้  
(1) ให้มีน้ าสะอาดและน้ าประปา 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1878 ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2562 เรื่ อง  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.
2561 
เทศบาลต าบล มีเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปบริหารได้ ณ วันที่ 
19 มกราคม 2564 จ านวน  38,953,022.63 บาท เชิญท่าน
ประธานสภาขอมติจากท่ีประชุมต่อไป เชิญครับ 

นายเสน่ห์ บุญน้อย ครับ ยังอยู่ในระเบียบว่าระที่ 5 5.3 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ส ารองเงินสะสมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า 

จ.พังงา งบประมาณ 312,400 บาท มีท่านใดจะอภิปราย ถ้าไม่มี ขอมติ
ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ ท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
ท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือขึ้นครับ 

นายสุขเกษม สมบัติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง  
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล 1 เสียง เชิญท่านประธานสภาด าเนินการประชุมใน ระเบียบวาระท่ี 5.4 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ต่อไป เชิญครับ   
มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาต าบลคึกคัก เป็นเงิน 312 ,400
บาท ด้วยคะแนนเสียง 10 เสียง/ไม่อนุมัติ – เส ียง/ งดออกเสียง 1 เสียง 

5.4 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็น
ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็น
เงิน 833,502 บาท               

นายเสน่ห์ บุญน้อย   ญัตติเสนอใหม่ 5.4 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน              
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สะสมเป็นค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 เป็นเงิน 833,502 บาท ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก 
เชิญครับ 

นายสวัสดิ์ ตันเก่ง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา และ 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบล

คึกคัก ส าหรับญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็น
ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 



๑๓ 

 

833,502 บาท เนื่องจากขณะนี้เทศบาลต าบลคึกคักรายได้ไม่เพียงพอ
จ าเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็นค่าบริการก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  ในส่วนนี้ผมขอมอบให้ นายสามารถ ภักดีรัตน์ หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุข เป็นผู้
ชี้แจงครับ 

นายสามารถ ภักดีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายสามารถ ภักดีรัตน์ หัวหน้าส านัก

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสาธารณสุขครับ ขอชี้แจง
เพ่ิมเติมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ 
ของเทศบาลต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา แผนงานการเคหะ
และขุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กอง
สาธารณสุข ซึ่งตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒564 ตั้ง
ไว้เป็นจ านวนเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๖,๕o๐,๐๐๐.- 
บาท เนื่องจากเทศบาลต าบลคึกคักประสบปัญหากับรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่
เพียงพอในการด าเนินการ และเงินที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางตาม
ระเบียบในประเภทต่างๆก็ลดลงท าให้รายรับของเทศบาลไม่เพียงพอกับ
รายจ่าย ซึ่งค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในปีงบประมาณ 2564 
ก็ยังไม่ได้ช าระ มีใบแจ้งหนี้จากเทศบาลเมืองตะกั่วป่าจ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 
ใบแจ้งหนี้ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 365,268 บาท ครั้งที่ 
2 ใบแจ้งหนี้ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 238,980 บาท ครั้งที่ 3 
ใบแจ้งหนี้ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นเงิน 229,254 บาท รวมทั้งสิ้น 
เป็นเงิน 833,502 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบกิจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  
ข้อ 87 (2) และข้อ 89 (1)  
2.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562  
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท า ในเขต
เทศบาลดังต่อไปนี้  
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการการ
จัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1878 ลงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2562 เรื่ อง  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ.
2561 ดังนั้นจึงขอให้สภาพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม
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เป็นค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็น
เงิน 833,502 บาท ขอบคุณครับ      

นายเสน่ห์ บุญน้อย ครับ ยังอยู่ในระเบียบว่าระที่ 5 5.3 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน  
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ส ารองเงินสะสมเป็นค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 เป็นเงิน 833,502 บาท  มีท่านใดจะอภิปราย ถ้าไม่มี ขอมติครับ 
ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 

นายสุขเกษม สมบัติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติ 11 เสียง ไม่อนุมัติ 
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี เชิญท่านประธานสภาด าเนินการประชุมใน 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ระเบียบวาระท่ี 5.5 ต่อไป เชิญครับ   
มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็น

ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564             
เป็นเงิน 833,502 บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติ 11 เสียง/ไม่
อนุมัติ – เส ียง/ งดออกเสียง - เสียง 

5.5 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็นค่า
ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 170,735.19 บาท  

นายเสน่ห์ บุญน้อย   ญัตติเสนอใหม่ 5.5 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน  
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สะสมเป็นค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 170 ,735.19 บาท              

ของส านักปลัดเทศบาลต าบลคึกคักและกองช่าง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี
ต าบลคึกคัก เชิญครับ 

นายสวัสดิ์ ตันเก่ง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา และ 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบล

คึกคัก ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็นค่า
ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 170,735.19 บาท แบ่งเป็นสอง
รายการ ค่าไฟฟ้าเทศบาลต าบลคึกคัก จ านวน  27  รายการเป็นเงิน 
50,462.51 บาท ส านักปลัดเทศบาล ค่าไฟฟ้างานกิจการประปา จ านวน 
12 รายการ เป็นเงิน 120,272.68 บาท มอบหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
และผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงให้ที่ประชุมทราบทีละรายการ ขอบคุณครับ   

นายสามารถ ภักดีรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายสามารถ ภักดีรัตน์ หัวหน้าส านัก

ปลัดเทศบาลครับ ขอชี้แจงเป็นตัวแทนทั้งกองช่างและส านักปลัดเทศบาลใน
ญัตติที่ 5.5 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็น
ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 170 ,735.19 บาท ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
ต าบลคึกคัก (ส านักปลัด) แผนบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่า
สาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส านักงาน 
อาคารป้องกันภัย อาคารสาธารณะ ได้แก่ ค่าไฟฟ้าอาคารหลบภัย อาคาร
ศูนย์บริการชุมชนอาคารอ่ืนๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล (ส านัก
ปลัด) งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 600,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 



๑๕ 

 

จ านวน 438,289.12.- บาท  เทศบาลต าบลศึกคัก ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้า
แบบกลุ่ม ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีสถานที่ใช้ไฟรวม จ านวน ๓๙ 
รายการ มีค่ากระแสไฟฟ้าที่จะต้องช าระ เป็นจ านวนเงิน ๑7๐,7๓๕.๑๙.-
บาทโดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายค ากระแสไฟฟ้างานกิจการประปา (กองช่าง) 
จ านวน ๑๒ รายการ จ านวนเงิน120,272.68 บาท ค่าไฟฟ้าเทศบาลต าบล
คึกคัก จ านวน ๒๗ รายการ เป็นจ านวน ๕o.462.๕1.-บาท ตามหนังสือการ
ไฟฟ้าส่ วนภู มิ ภ าคอ า เภอตะกั่ วป่ า  ที่  มท 5311 .18/ตป . (บป . )
00381/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากเทศบาลต าบล
คึกคัก ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่ เพียงพอในการ
ด าเนินการ จากการได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีและการลดหย่อน
ภาษี ท าให้ไม่สามารถด าเนินการอนุมัติเบิกจ่ายได้ตามปกติ ดังนั้นส านักปลัด
และกองช่างจึงขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็นค่าไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 170,735.19 บาท ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ บุญน้อย ครับ ยังอยู่ในระเบียบว่าระที่ 5 5.5 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ส ารองเงินสะสมเป็นค่า ไฟฟ้า ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 

170,735.19 บาท มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติครับ ท่านใด
อนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 

นายสุขเกษม สมบัติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติ 11 เสียง ไม่อนุมัติ 
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี เชิญท่านประธานสภาด าเนินการประชุมใน 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ระเบียบวาระท่ี 5.6 ต่อไป เชิญครับ   
มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็น

ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 170 ,735.19 บาท               
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติ 11 เสียง/ไม่อนุมัติ – เส ียง/ งดออกเสียง 

- เสียง 
5.6 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นเงิน 445,681.75 บาท 

นายเสน่ห์ บุญน้อย   ญัตติเสนอใหม่ 5.6 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก สะสมเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นเงิน 445 ,681.75 

บาทของกองช่าง ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก เชิญครับ 
นายสวัสดิ์ ตันเก่ง เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภา และ 
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรีต าบล

คึกคัก ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นเงิน 445,681.75 บาท ขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองช่างด าเนินการชี้แจงครับ 

นายประจิม ถั่วทอง   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
ผู้อ านวยการกองช่าง ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายนายประจิม ถั่วทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 

ขอชี้แจงค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ส าหรับงานกิจการประปา
คลอรีนน้ า น้ ายาเร่งตกตะกอน น้ ายาปรับสภาพก่อนตกตะกอน ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 445,681.75 ในการนี้ 
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กองช่าง ได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์, หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภท ค่าไฟฟ้า, ค่า
ใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน และรายจ่ายงบลงทุน 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากกอง
คลังแล้ว มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประขาชนในด้านสิ่งสาธารณูปโภค  ทั้งนี้  เนื่องจากเทศบาล
ต าบลคึกคัก ประสบปัญหาเกี่ยวกับรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่เพียงพอในการ
ด าเนินการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีและการลดหย่อน
ภาษี จึงเห็นควรพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณเงินทุนส ารองเงินสะสม ในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามตามอ านาจหน้าที่ และ
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ส าหรับปริมาณ ค่าใช้จ่าย สถานที่ ขอให้นายกล 
สุขเกษม เจ้าพนักงานประปาเป็นผู้ชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 

นายกมล สุขเกษม   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
เจ้าพนักงานประปา ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายกมล สุขเกษม เจ้าพนักงานประปา ครับ 

ผมได้ด าเนินการตรวจสอบสารเคมีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ของหมู่ที่ 4 
ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีคลอรีนเหลืออยู่ 31 ถัง น้ ายา
เร่งตกตะกอน 8 ถัง น้ ายาปรับสภาพก่อนตกตะกอน ของหมู่ที่ 4 ไม่ใช้ 
เพราะระบบน้ าดิบของหมู่ที่ 4 จะมีความใสสะอาดมากกว่าหมู่ที่ 5 ส่วนหมู่ที่ 
5 ผมได้ด าเนินการส ารวจแล้ว คลอรีนน้ า น้ ายาเร่งตกตะกอน น้ ายาปรับ
สภาพก่อนตกตะกอน หมดทั้งสามตัว หมู่ที่ 6 มี คลอรีนน้ า 276 ถัง น้ ายา
เร่งตกตะกอน 102 ถัง น้ ายาปรับสภาพก่อนตกตะกอน ไม่ใช้ครับ ซึ่ง
สารเคมีดังกล่าวจะใช้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 หมู่ที่ 4 
เดือนละประมาณ 165 ถัง สามเดือนเป็นจ านวน 495 ถัง ถัง น้ ายาเร่ง
ตกตะกอนเดือนละ 45 ถัง รวมสามเดือนเป็นจ านวน 135 ถัง เติมคลอรีน
วันละประมาณ 5 -6 ถัง น้ ายาเร่งตกตะกอนประมาณวันละ 1 - 2 ถัง            
หมู่ที่ 5 คลอรีนเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 173 ถัง เดือนเมษายน 174 ถัง  

 รวมสามเดือน 520 ถัง หมู่ที่ 5 จะใช้เยอะกว่าหมู่ที่ 4 เนื่องจากน้ าของหมู่ที่ 
5 จะมีตะกอนเยอะกว่า น้ ายาเร่งตกตะกอน เดือนละ 50 ถัง รวมสามเดือน 
150 ถัง น้ ายาปรับสภาพก่อนตกตะกอนเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม เดือนละ 
2 ถัง เดือนเมษายน 1 ถัง รวมทั้งสามเดือน 5 ถัง รวมทั้งสิ้น 445,681.75 บาท 

นายสุขเกษม สมบัติ ขออนุญาตท่านประธาน ชี้แจงเพ่ิมเติม ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างและเจ้า  
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล พนักงานประปาได้ชี้แจง ให้ที่ประชุมทราบ ส าหรับญัตติเสนอพิจารณาขอ 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ

การแพทย์ เป็นเงิน 445,681.75 บาท ประกอบด้วยคลอรีนน้ า น้ ายาเร่ง
ตกตะกอน น้ ายาปรับสภาพก่อนตกตะกอน ซึ่งผมก็ได้มาอาศัยในพ้ืนที่ต าบล
คึกคัก 7 ปี ใช้น้ าประปาของคึกคัก ซึ่งเมื่อก่อนน้ าขุ่นเป็นดินเป็นตะกอนมาก
ไม่สามารถซักผ้าได้ แต่ช่วงหลังเมื่อเราซ้ือคลอรีนมาใส่น้ าก็ใสขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด ดังนั้นเทศบาลจึงจ าเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ซึ่งช่วงนี้รายได้ไม่เพียงพอแม้แต่งบ



๑๗ 

 

บุคลากร เงินเดือนทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าเดือนมกราคม 2564 ใน
วันนี้ วันที่ 29 มกราคม 2564 แล้วก็ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจาก           
ต้องเบิกจ่ายจากรายรับซึ่งเป็นรายได้เท่านั้น ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 
2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบสถานะทางการเงินการคลังที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพังงาได้แต่งตั้งไว้ก็ได้ลงมาตรวจสอบเพ่ือประกอบการ
พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมซึ่งกระผมเองและกองคลัง
ก็ได้ส่งเอกสารสรุปการชี้แจงให้จังหวัดพังงาไปแล้วก็ต้องรอการอนุมัติจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ทราบว่าขณะนี้
รายรับซึ่งเป็นรายได้ของเทศบาลต าบลคึกคักเข้ามาน้อย ซึ่งตั้งแต่ระเบียบ
วาระที่ 5 ข้อ 5.3 – 5.6 เป็นต้นมาเป็นญัตติการขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสม เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆให้แก่ประชาชนในท้องที่ซึ่งก็เป็นอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายทั้งหมด ซ่ึงเทศบาลต าบลคึกคัก มีเงินทุนส ารองเงินสะสม
ที่ ส ามารถน าไปบริหารได้  ณ วันที่  19 มกราคม 2564 จ านวน  
38,953,022.63 บาท ซึ่งการขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมนั้น 
ถึงแม้ว่าจะมีเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้มากก็ตาม แต่ก็ต้อง
พิจารณาถึงความจ าเป็นและสถานะทางการเงินการคลังเพ่ือความเสถียรภาพ
ในระยะยาวด้วย ไม่ใช่ว่านึกจะขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมจาก
สภาก็ขออนุมัติได้เสมอไป เชิญท่านประธานสภาขออนุมัติจากที่ประชุมต่อไป 
เชิญครับ 

นายเสน่ห์ บุญน้อย ครับ ยังอยู่ในระเบียบว่าระที่ 5 5.6 ญัตติเสนอพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ส ารองเงินสะสมเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เป็นเงิน 

445,681.75 บาท มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติครับ ท่านใด
อนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 

นายสุขเกษม สมบัติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติ 11 เสียง ไม่อนุมัติ 
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี เชิญท่านประธานสภาด าเนินการประชุมใน 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ต่อไป เชิญครับ 
มติที่ประชุม สภาเทศบาลต าบลคึกคัก มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็น

ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเงิน445,681.75 บาท ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติ 11 เสียง/ไม่อนุมัติ – เส ียง/ งดออกเสียง - เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายเสน่ห์ บุญน้อย ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
นายสมชาย  ชูเหล็ก กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต 2 ประชุมทุกท่านนะครับ กระผมนายสมชาย  ชูเหล็ก สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลคึกคัก เขต 2 ในวาระอ่ืนๆ ผมมีประเด็นเดียวครับท่านประธานอย่างที่
ผมเคยเรียนที่ประชุมแห่งนี้เมื่อตอนประชุมครั้งที่แล้วเรื่องการจัดเก็บภาษี
ของประชาชน เช่น ภาษีป้าย ซึ่งผมเข้าใจว่าเทศบาลต าบลคึกคักมีปัญหา
เรื่องการจัดเก็บภาษีเนื่องจากว่าไม่สามารถเก็บได้ตามวัตถุประสงค์ครับ แต่ก็
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ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเค้าก็ไม่มีเงินจ่าย การเสียภาษีของชาวบ้านเช่นที่ 
หมู่ที่ 7 จะมีร้านปิดแต่เทศบาลต าบลคึกคักก็จะไปเก็บทั้งที่ร้านปิดอยู่ อย่าง
ร้านขายทัวร์ มาแจ้งยกเลิกถ้าไม่ปิดก็ต้องเสียภาษี บริเวณสามแยกนางทอง
น าผ้ามาปิดป้าย ผมได้คุยกับผู้อ านวยการกองคลังเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าถ้ามี
การประชุมหมู่บ้านอยากให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ไปประชุมให้ความรู้กับประชาชนเพ่ือที่จะได้ทราบในเบื้องตน้ ขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ บุญน้อย ครับ ยังอยู่ในระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
นายสวัสดิ์ ตันเก่ง ขออนุญาตครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก ท่านผู้บริหาร  
นายกเทศมนตรีต าบลคึกคัก สมาชิกสภา และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสวัสดิ์  ตันเก่ง 

นายกเทศมนตรีต าบลคึกคักขอน าเรียนในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องป้ายผมได้ส าทับ
พนักงานที่ไปจด ไปเก็บภาษีให้แนะน าแล้ว ไม่ได้ไปจัดเก็บทุกราย ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องท าตามระเบียบกฎหมายครับ ซึ่งในส่วนของเรื่องระเบียบ
กฎหมายว่าถ้าผู้ประกอบการไม่ได้ด าเนินกิจการแล้วจะท าอย่างไร ให้ท่าน
รองปลัดเป็นผู้อธิบายนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุขเกษม สมบัติ ครับ ขอน าเรียนชี้แจงที่ท่านสมชาย ชูเหล็ก ซักถามมา ในประเด็นนี้ซึ่ง 
รองปลัดเทศบาล รก.ปลัดเทศบาล หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีป้ายคือฝ่ายพัฒนาและจัดเกบ็รายได้  
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก กองคลัง ซึ่งระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ว่า สิ่งที่ระบุไว้บนป้าย หากมีการ

แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เนื่องจากประชาชนได้แสดงป้ายไว้เพ่ือใช้ใน
การค้าขายหรือเชิงพาณิชย์ ต้องด าเนินการในการจัดเก็บภาษีป้าย ขอน าเรียน
ว่าในเมื่อระเบียบกฎหมายก าหนด ถ้าท่านมีภาษีค้างที่ผ่านมาไม่ว่าปีภาษีไหน
ก็ตามท่านก็ต้องช าระทั้งหมด หากไม่ต้องการใช้กม็าแจ้งยกเลิกที่กองคลังแล้ว
น าป้ายลง ซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาปรึกษาได้ เพราะแต่ละท่านก็มีความรู้
แตกต่างกัน หรือแม้แต่ความเข้าอกเข้าใจของสมาชิกสภาแห่งนี้ ผมถือว่าเป็น
วันสุดท้ายในการท าหน้าที่สมาชิกสภาต าบลคึกคักและคณะผู้บริหารของ
เทศบาลต าบลคึกคัก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้งก็
จะประกาศให้มีการเลือกตั้งซึ่งทุกท่านก็จะพ้นจากสมาชิกภาพดังนั้นในเรื่อง
ของภาษีป้ายตราบใดที่ป้ายยังแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เพ่ือการค้าขายหรือ
เนื่องจากประชาชนได้แสดงป้ายไว้เพ่ือใช้ในการค้าหรือในเชิงพาณิชย์ 
เจ้าหน้าที่ก็ต้องด าเนินการในการจัดเก็บภาษีป้าย ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ท าการ
จัดเก็บภาษีป้ายเมื่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาก็จะไปสุ่มตัวอย่างถ้าไม่
เก็บก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามกฎหมายครับ สมาชิกสภาทุกท่านก็
ต้องเข้าใจในระเบียบกฎหมายของเทศบาลด้วยกระผมเองก็เข้าใจว่า
ประชาชน โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ย่อมส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สภา
แห่งนี้ถือว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนคณะผู้บริหารเป็นฝ่ายบริหาร วันนี้ถือว่า
เป็นวันสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่ ก็ถือว่าคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบล
คึกคักและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักมารับหน้าที่ครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์
ที่ 26 มกราคม 2556 เป็นเวลา 8 ปี 3 วัน ที่ท่านได้ท าหน้าที่ก็ถือว่าผมได้



๑๙ 

 

ขอขอบคุณ ผมมาอยู่เทศบาลต าบลคึกคัก 7 ปี ขอบคุณในความร่วมมือ ร่วม
ใจในการพัฒนาท้องถิ่น อาจจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ความเห็นต่าง ขัดแย้ง 
ความคิดไม่เหมือนกัน แต่เพ่ือเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน ร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นไม่มีสิ่งใดที่จะโกรธเคืองกัน สิ่งใดที่ผมได้กล่าววาจาไป หรือ
กระท าสิ่งใดไป ได้ก้าวล่วงสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภา ผมก็
ขอกราบอภัยในฐานะเลขานุการสภาและ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ไว้ 
ณ โอกาสนี้ด้วย และหวังว่าหลังวันที่ 28 มีนาคม 2564 เราคงจะได้
ร่วมงานกันอีกครั้ง ขอบคุณมากครับ 

นางประทิพย์ ศรีสมทรง ขออนุญาตท่านประธาน ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
ผู้อ านวยการกองคลัง ท่าน ดิฉันนางประทิพย์ ศรีสมทรง ผู้อ านวยการกองคลัง ตามที่ท่านรองปลัด

ได้ชี้แจงในข้อระเบียบกฎหมายไปแล้ว ก็เห็นใจประชาชน แต่เขาเสียเป็น
ประจ าอยู่ทุกปีเมื่อด าเนินกิจการ ซึ่งก็จะรู้หน้าที่ในการจะต้องช าระภาษีอยู่
แล้ว ทุกๆปีก็จะมีการอธิบายให้ประชาชนฟังตลอดนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเสน่ห์ บุญน้อย    มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้างหรือไม่ครับในเมื่อสมาชิกไม่มีเรื่องเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก อ่ืนๆ ในเรียบวาระท่ี 6 นะครับ ผมก็ขอปิดการประชุมครับ 
เลิกประชุม เวลา 15.40  น.  
 
  

 
            ผู้จดรายงานการประชุม 

                        (นางสาวศริญญา  กุลวิจิตรรังสี) 
                                                     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

                               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคึกคัก 
                                                        (นายสุขเกษม  สมบัติ) 
                                                รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
                                                      ปลัดเทศบาลต าบลคึกคัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

    กรรมการ 
 (นายสมคิด  หมื่นกล้า) 

                                              สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑ 

    กรรมการ 
                   (นายอุดม  ตันเก่ง)    

    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๑      
 
    กรรมการ                    

                                    (นายสมญา  นพฤทธิ์)      
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคัก เขต ๒     

     
 
สภาเทศบาลต าบลคึกคัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/๒๕64 แล้ว เมื่อครั้งประชุม
สภาเทศบาลต าบลคึกคัก สมัย......................สมัยที่...............ครั้งที.่......................  เมื่อวันที่...............................................  
ณ. ....................................................... 
 
 
                                ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                             (นายเสน่ห์     บุญน้อย) 
              ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคัก  

 วันที่        เดือน                    พ.ศ.2564   
 
 
หมายเหตุ  

1. เนื่องจากสภาเทศบาลต าบลคึกคักได้หมดอ านาจหน้าที่และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคึกคักได้พ้นจาก      
สมาชิกภาพตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ตามนัยมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

2. ประธานสภาเทศบาลต าบลคึกคักเป็นผู้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2564 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุ (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) ตามนัย ข้อ 34 วรรคสองของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
 


